

Số: *3163* /LĐTBXH-VP

Hà Nội, ngày *14* tháng 8 năm 2020

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội
khóa XIV

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung kiến nghị:

"Theo Văn bản số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các doanh nghiệp được hưởng chính sách tạm dừng đóng các quỹ hưu trí và tử tuất với điều kiện phải giảm trên 50% lao động hoặc thiệt hại 50% tổng tài sản. Trong thực tế, quy định này không phù hợp, khi doanh nghiệp khó khăn phải giảm 50% lao động hoặc thiệt hại 50% tài sản thì nguy cơ đóng cửa rất cao, vì vậy kiến nghị cho phép doanh nghiệp được hưởng chính sách này mà không kèm theo điều kiện nói trên hoặc quy định tỷ lệ giảm lao động và thiệt hại tài sản ở mức 25% là phù hợp. Đồng thời, xem xét không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021. Tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 12/2020." (Kiến nghị số 43).

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19, theo đó "Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng". Tuy nhiên, trong thực tế để giữ chân người lao động, các doanh nghiệp cố gắng không để công nhân nghỉ việc nên bố trí giãn giờ làm việc (không hoãn hợp đồng, không cho nghỉ không lương) vẫn để công nhân đi làm luân phiên. Đối với các trường hợp này không được hoãn đóng bảo hiểm xã hội, vì vậy kiến nghị Chính phủ cho giãn nộp bảo hiểm xã hội cho tất cả doanh nghiệp trong 6 tháng, không tính lãi để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước do chịu tác động của đại dịch COVID-19. (Kiến nghị số 47).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

